

Số: /BC-UBND

An Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN Quý I Và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023**

#### **I. TÌNH HÌNH KT - XH, QP, AN THÁNG 3/2023:**

##### **1. Sản xuất nông - lâm nghiệp:**

Trong tháng bộ phận nông nghiệp đã hướng dẫn tuyên truyền cho nhân dân công tác phòng chống sâu bệnh và chuột hại lúa, nhìn chung đến thời điểm hiện tại cây lúa đang phát triển tốt.

- Phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con nhân dân chăm sóc cây lúa vụ Đông xuân 2022-2023 trước trong và sau tết nguyên đán Quý Mão 2023.

- Đã xây dựng kế hoạch về dự trữ thức ăn và phòng chống đói rét cho đàn gia súc năm 2023 và phối hợp với Hội Nông dân xã tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

##### **b. Chăn nuôi - Thú y:**

Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển tương đối ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tuy nhiên vẫn còn phát sinh rải rác nhưng không đáng kể và không lây lan trên diện rộng.

Tổng đàn gia súc hiện có 1.539 con, đạt 109,5%NQ, trong đó: đàn trâu 179 con, đàn bò 607 con, Bò lai 215 con (đạt 35,4% tổng đàn), đàn heo 705 con, đàn dê 48 con. Đàn gia cầm 2.500 con, trong đó đàn Gà 1.580 con, đàn Vịt 920 con.

Tình hình đàn gia súc ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. UBND xã đã quán triệt và chỉ đạo cho các ngành tổ chức vận động tuyên truyền cho nhân dân về công tác chăn nuôi và chăm sóc đàn gia súc, đưa về khu khoanh nuôi ổn định. Hiện nay UBND xã đang chỉ đạo ngành chức năng tổ chức chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng LMLM đợt I/2023.

##### **d. Lâm nghiệp:**

Trong quý I/2023, UBND xã An Quang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2021 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 08/CT-TTg, của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh “V/v tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh”. Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn xã; Kế hoạch tuyên truyền; Kế hoạch kiểm tra, truy quét rừng; Kế hoạch chốt chặn, tuần tra,

kiểm soát lâm sản đồng thời kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng & PCCCR ở xã và các tổ đội bảo vệ rừng & PCCCR ở các thôn.

*a. Công tác chốt chặn kiểm soát lâm sản*

Tổ công tác tiến hành trực 24/24 và tuần tra, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Kết quả: không phát hiện vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến rừng và thương mại lâm sản.

*b. Công tác kiểm tra, truy quét rừng*

Trong quý I/2023, UBND xã An Quang đã chỉ đạo các ngành chuyên môn của xã phối hợp với tổ công tác liên ngành của huyện cùng và Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão tổ chức 15 đợt, kiểm tra, truy quét rừng tại các tiểu khu 47 và 54a, kết quả: không phát hiện gì.

**2. Tài nguyên - môi trường – đầu tư xây dựng cơ bản:**

\* *Về tài nguyên – môi trường*: triển khai thực hiện công tác đo đạc và giao đất lâm nghiệp năm 2023 theo chỉ tiêu giao (30 ha).

Công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã tiếp tục được tăng cường. Chỉ đạo bộ phận địa chính thường xuyên kiểm tra đối với các đơn vị có hành vi khai thác trái phép cát, sạn trên địa bàn báo cáo về UBND xã để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định.

**3. Về Tài chính ngân sách – Tín dụng:**

- *Tài chính ngân sách*: tổng thu ngân sách trong quý I/2022 là 645.646.000 đồng, chi ngân sách đã thực hiện là 645.646.000 đồng.

- *Tín dụng*: Tình hình tín dụng diễn biến ổn định, các tổ chức hội đoàn thể vận động nhân dân vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng CSXH huyện, nhìn chung các nguồn vay vốn ưu đãi được thực hiện đồng bộ, hầu hết các đối tượng được vay vốn đều đảm bảo thực hiện đúng mục đích. Tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại là 11.020.390.297 đồng (237 hộ) thuộc 3 đơn vị được ủy thác là Đoàn thanh niên (52 hộ); Hội phụ nữ (56 hộ), Hội nông dân (242 hộ).

**4. Văn hóa xã hội:**

Tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu phát triển văn hoá - xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

*a. Văn hóa TT – TDTT:*

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông tiếp tục có sự đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Công tác phát thanh đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác phát, tiếp sóng, trong đó chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

### ***b. Giáo dục:***

Các trường đã tổ chức tốt dạy và học đúng theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo, tất cả cán bộ, giáo viên của các trường đều có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và hoạt động phong trào của nhà trường. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được củng cố và nâng lên về chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đủ cho việc giảng dạy trong nhà trường. Bên cạnh đó tất cả cán bộ, giáo viên của các trường cũng nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế dân chủ của cơ quan đơn vị. Có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng trong công tác “nuôi dạy học”.

Về chế độ hỗ trợ cho học sinh được các trường thực hiện kịp thời và đúng theo quy định của nhà nước. Tiếp tục duy trì việc xây dựng trường mẫu giáo An Quang và trường tiểu học An Quang đạt chuẩn quốc gia năm 2023.

### ***c. Y tế:***

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Trong tháng qua không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

\* Một số kết quả đã đạt được trong quý I/2023: tổng số lượt bệnh nhân khám và điều trị tại trạm y tế là 62 trường hợp (trong đó, có BHYT (62)).

#### ***\* Về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19:***

Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc xin covid 19 trên địa bàn xã. Đã tổ chức tiêm vắc xin covid 19. Kết quả trong quý I tiêm 94 liều bao gồm.

- Trẻ em: 7 liều (*mũi 1, mũi 2*).

- Người lớn (18 tuổi trở lên): 87 liều (*mũi 3 và mũi 4*).

Về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, xã An Quang tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023.

### ***d. Dân số-KHHGD:***

Duy trì thường xuyên các hoạt động dân số/kế hoạch hóa gia đình, đội ngũ cộng tác viên dân số luôn được củng cố và đi vào hoạt động tích cực. Thường xuyên phối hợp, tuyên truyền cho các thôn, tư vấn về các biện pháp tránh thai, khám phụ khoa, sức khỏe sinh sản vị thành niên, tuyên truyền công tác kế hoạch hoá gia đình.

### ***e. Thực hiện chính sách xã hội – GQVL- XKLD:***

- Trong tháng, Tình hình đời sống của đồng bào DTTS được ổn định và phát triển hơn, các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào DTTS được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của bà con nhân dân ngày càng đạt hiệu quả, góp phần ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc thực hiện chế độ đối với các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội và đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng quy định và kịp thời.

Trong dịp tết Quý Mão 2023, nhà nhà đều có gạo ăn, đồ lửa đầy đủ. Các loại quà và gạo hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ

xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã được cấp phát kịp thời cho bà còn để vui xuân đón tết. Tổng số các loại quà hỗ trợ khoảng 790 suất quà, với tổng kinh phí ước tính khoảng 315 triệu đồng.

Đã tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho 5/5 thôn trên địa bàn xã.

#### ***f. Hội chữ thập đỏ***

- Đã vận động các bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1. năm 2023, kết quả có 21 người tham gia hiến máu (tỷ lệ 87,5%)

### **6. Xây dựng chính quyền - Tư pháp:**

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các quyền lợi cho cán bộ, công chức, người lao động. Thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc của cơ quan được đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học, thời gian xử lý công việc được rút ngắn, đảm bảo sự công khai, minh bạch về thủ tục, hồ sơ, phí, lệ phí. Công chức văn phòng thống kê xã thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, tham mưu cho lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các ban ngành có liên quan triển khai thực hiện.

Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND huyện An Lão về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

\* Việc thực hiện cơ chế một cửa, ứng dụng hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được triển khai thực hiện đồng bộ tại bộ phận một cửa xã. Tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết đầy đủ và công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, mức thu phí, lệ phí (nếu có) theo từng lĩnh vực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân có thể nắm, hiểu rõ, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay đã niêm yết 162/162 thủ tục hành chính với 38 lĩnh vực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Bố trí hộp thư góp ý, công khai đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định.

Trong quý I/2023, Bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận, giải quyết 157 hồ sơ, trong đó tồn kỳ trước là 3 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp là 107 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến là 47 hồ sơ, đã giải quyết 157 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Tính đến nay UBND xã chưa tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Các thủ tục hành chính được rà soát, kiểm soát và niêm yết công khai tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, công dân. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý.

\* Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: đăng ký khai sinh (06) ; đăng ký khai tử (01); đăng ký kết hôn (01), Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (01). Công tác trích lục bản sao (16). UBND xã đã thực hiện chứng thực 98 trường hợp bản sao giấy tờ các loại, chứng thực hợp đồng giao dịch là 0 trường hợp, chứng thực chữ ký là 03 trường hợp. Tổng lệ phí thu được 1.140.000 đồng chuyển nộp vào ngân sách Nhà nước. Công tác hòa giải trong tháng là 02 vụ, hoà giải thành công ở thôn 02 vụ (đạt tỷ lệ 100%)

*\*. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được duy trì theo quy chế.*

Trong quý I, Chủ tịch UBND xã đã tiếp công dân 16 lần, công chức phục trách công tác tiếp công dân các ngày trong tuần, đã tiếp nhận 02 đơn. Đã giải quyết kịp thời 2/2 đơn (tỷ lệ 100%).

## **7. Quốc phòng - An ninh:**

**a. Quốc phòng:** Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên từ xã đến thôn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương, nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định.

\*Một số kết quả đạt được:

- Về công tác tuyển quân 2023: xã An Quang được giao chỉ tiêu là 5 em. UBND xã phối hợp với các ban ngành đến thăm hỏi, động viên kịp thời các thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển năm 2023 để các em an tâm lên đường làm nhiệm vụ.

- Đã phối hợp với các lực lượng chức năng của xã (công an, kiểm lâm, lâm nghiệp) tham gia tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã.

- Đưa lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện năm thứ nhất năm 2023 là 15 đ/c.

**b. An Ninh:** Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tham gia chốt chặn tại trạm kiểm lâm cùng các lực lượng chức năng của xã nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Thường xuyên xuống các thôn, đồng thời chủ động, nắm chắc tình hình an ninh chính trị TTATXH, tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân, không để tình hình thành điểm nóng và quán triệt sâu sắc mọi tình huống có thể xảy ra.

Tham mưu cho UBND xã xây dựng các kế hoạch cụ thể là kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2023, kế hoạch phòng chống buôn bán người năm 2023 và kế hoạch năm ATGT 2023.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2023**

Trong quý II/2023, yêu cầu các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về một số giải pháp cần thực hiện, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

### **1. Về sản xuất nông - lâm nghiệp:**

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa vụ Đông xuân 2022 – 2023, đạt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là đề phòng cháy rừng vào mùa khô. Tăng cường công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình hình khai thác lâm sản trái phép vùng rừng giáp ranh, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp lấn rừng, lấn đất lâm nghiệp để làm nương rẫy và các vụ vi phạm khác về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

### **2. Tài nguyên - môi trường:**

- Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, công tác chỉnh lý đất đai và hồ sơ dữ liệu địa chính trên địa bàn xã. Hoàn chỉnh các hồ sơ đủ điều kiện để cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và giao đất lâm nghiệp năm 2023.

### **3. Chương trình nông thôn mới:**

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cần xác định các chỉ tiêu để phát đầu đạt trong năm 2023. đồng thời chủ động xây dựng nội dung thực hiện cụ thể theo các tiêu chí để có cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu triển khai trong thời gian đến.

### **4. Văn hóa xã hội:**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. Nâng cao chất lượng và xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thông tin TDTT, y tế, giáo dục,...

- Ngành giáo dục tổ chức dạy học đúng nội dung, chương trình, đồng thời các trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo đến việc học tập của con em nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phợp với phụ huynh học sinh quản lý, giáo dục con em mình để ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, đồng thời tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid 19 cho các em.

- Tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, dân số /KHHGD. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống có hiệu quả dịch bệnh; chủ động cơ sở thuốc để thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân tại Trạm y tế xã. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch xây dựng Làng văn hóa sức khỏe tại các thôn trong xã.

Đẩy mạnh công tác GQVL, tăng cường xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo - giải quyết việc làm thật cụ thể, chú trọng đến giải quyết việc làm tại chỗ. Tập trung vận động Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội.

### **5. Xây dựng chính quyền - Tư pháp:**

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Thực hiện công tác tư pháp hành chính đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND huyện An Lão về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Ban tư pháp xã tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của nhân dân nhất như: Luật an toàn giao thông, Luật cư trú, Luật hôn nhân gia đình,...Đồng thời tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL trên địa bàn xã.

## **6. Quốc phòng, an ninh:**

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu phòng không từ xã đến thôn. Theo dõi, nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH, chủ động phối hợp xử lý các tình huống xảy ra; sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an các thôn liên tục tăng cường lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Triển khai thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền sự nhận thức của nhân dân để ngăn chặn có hiệu quả nạn cúng bói, tự tử, tự sát....Đồng thời chốt danh sách thanh niên chậm tiến để giáo dục; Quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tình hình KTXH-ANQP quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của UBND xã An Quang./.

### **Nơi nhận:**

- UBND Huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã,
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban, ngành xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Nó**